

Số: 02/KH-UBND

Xuân Cẩm, ngày 02 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH
Phát triển kinh tế xã hội năm 2024

Năm 2024 là năm thứ bốn triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021 - 2025, là năm thứ năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXV, được xác định là năm bản lề tập trung hoàn thiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác cho cả giai đoạn 5 năm. Trong bối cảnh giá cả các mặt hàng trên thị trường có nhiều biến động, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất cao; phát huy trí tuệ tập thể, huy động nội lực của địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên; phát động thực hiện hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết chung tay thi đua xây dựng nông thôn mới”, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành các tiêu chí đề ra. UBND xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2024 cụ thể như sau:

I. THUẬN LỢI:

Năm 2023 hầu hết các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Đã vận động nhân dân đồng thuận cho doanh nghiệp thuê gần 15 ha ruộng để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thôn Cẩm Trung; xây dựng 01 sản phẩm OCOP.

Phong trào giáo dục của xã có chuyển biến tiến bộ, tăng 02 bậc so với năm học trước, trường THCS đạt chuẩn mức độ 2. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có nhiều chuyển biến, tỷ lệ gia đình văn hóa tăng, 5/5 thôn đạt làng văn hóa cấp huyện; 5 câu lạc bộ quan họ ở 5 thôn thi tình đạt giải cao. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, đã hòa giải thành trên 90% số vụ việc; nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài được giải quyết triệt để... Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Có 3 thôn được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu lên 4/5 thôn, xã Xuân Cẩm đã hoàn thành các tiêu chí đề nghị được công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2023.

II. KHÓ KHĂN:

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ còn bộc lộ những mặt hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có việc còn hạn chế; công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã có mặt còn hạn chế, có việc chưa sâu sát, quyết liệt; sự phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong xã và giữa xã với thôn có việc chưa chặt chẽ, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh dẫn đến tiến độ giải quyết công việc chậm, hiệu quả không cao như: công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, công tác vệ sinh môi trường, giải quyết đơn thư, giải quyết những vụ việc phát sinh tại thôn, xóm....

Tiềm lực về kinh tế của xã còn hạn hẹp, thu trên địa bàn thấp, cân đối thu chi ngân sách của xã chủ yếu dựa vào trợ cấp cân đối của ngân sách cấp trên; kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực nông nghiệp còn bất cập; nguồn nhân lực dồi dào nhưng tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn cao. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của một số cấp uỷ, Ban quản lý thôn một số thôn chưa đáp ứng được yêu cầu; kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; nhận thức, tư duy kinh tế của một số cán bộ lãnh đạo, đảng viên và người dân chậm đổi mới...là trở ngại lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của xã.

Những thuận lợi và khó khăn trên, tạo cả thời cơ và thách thức đan xen đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2024.

III. MỤC TIÊU NĂM 2024:

1. Mục tiêu tổng quát:

Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao, quyết liệt việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án, kế hoạch ... của Huyện uỷ, Ban Thường vụ huyện uỷ, của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ; thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tập trung khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ phát triển đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, duy trì và xây dựng mới các mô hình trong sản xuất nông nghiệp. Quản lý chặt chẽ đất đai, môi trường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tập trung cao lãnh đạo giải phóng mặt bằng các dự án diêm dân cư, đường giao thông... Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, nâng cao tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu gương trong thực thi công vụ. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Làm tốt công tác dân vận, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận xã hội, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2024.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

Trong năm 2024 với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. UBND xã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội, như sau:

- Phát huy nội lực và thu hút đầu tư từ bên ngoài xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (ưu tiên hạ tầng giao thông nông thôn và sản xuất nông nghiệp). Chuẩn bị điều kiện cần thiết để hoàn thành các dự án công trình xây dựng chuyển giao năm 2023; Phối hợp với các cấp giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã, đặc biệt là dự án các diêm dân cư.

- Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để duy trì xây dựng nông thôn mới; ưu tiên thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nông nghiệp hữu cơ.

-Thực hiện hoàn thành Thôn Cẩm Hoàng đạt thôn NTM kiểu mẫu năm 2023.

- Thôn Xuân Biều, thôn Cẩm Xuyên đạt thôn NTM thông minh.

- Hoàn thiện xã nông thôn mới kiểu mẫu trên lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực y tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức trực tiếp tiếp xúc với người dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành.

3. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:

Căn cứ kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, UBND xã tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 đã đề ra sau:

1. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng mô hình lúa chất lượng cao 30 ha ở các thôn.

2. Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng khu dân cư thôn Cẩm Xuyên; điểm dân cư thôn Cẩm Trung, trục đường thôn Cẩm Trung.

3. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn xã, trong đó thu tiền sử dụng đất trên 1 tỷ đồng.

4. Hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội trên lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực y tế. Thôn nông thôn mới thông minh thôn Xuân Biều và thôn Cẩm Xuyên, thôn Cẩm Hoàng đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

5. Quản lý chặt chẽ đất đai, xử lý nghiêm, kịp thời, triệt để các trường hợp vi phạm đất đai. Hoàn thành chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa.

6. Tỷ lệ thu phí vệ sinh môi trường đạt trên 95%; thu gom triệt để rác thải ra môi trường, không để tồn lưu các điểm rác thải.

7. Phần đầu đưa phong trào giáo dục của xã tăng lên 3 bậc so với năm học trước. Hoàn thành các tiêu chí đề trường Mầm non được công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ 1.

8. Hoàn thành chỉ tiêu BHXH tự nguyện huyện giao. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 100%.

9. Duy trì thôn đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa; hộ gia đình văn hoá đạt từ 90% trở lên.

10. Nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm theo chỉ tiêu huyện giao; quan tâm xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách.

11. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 90% trở lên; hoàn thành công tác huấn luyện dân quân tự vệ, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao.

IV. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP:

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch năm 2024, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, tạo tiền đề để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026 của UBND xã, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; bám sát và tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là các nội dung đã được xác định trong các nghị quyết,

kế hoạch, kết luận của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV. Tập trung cao, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đường giao thông của xã và đường giao thông nông thôn của các thôn, nhất là các dự án các khu, điểm dân cư để có nguồn đầu tư xây dựng nhà văn hóa, trường học, trục đường thôn, xóm ở các thôn.

Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Xây dựng sản phẩm OCOP và mô hình cánh đồng mẫu lớn và sử dụng công nghệ máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu. Chỉ đạo các thôn tiếp tục hoàn thiện và duy trì các tiêu chí thôn nông thôn mới; huy động các nguồn lực để tiếp tục cải tạo, nâng cấp các công trình của xã và các thôn. Tập trung chỉ đạo thôn Cẩm Xuyên, Xuân Biều hoàn thành các tiêu chí để được công nhận thôn nông thôn mới thông minh; thôn Cẩm Hoàng hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản; tập trung xử lý triệt để các vi phạm đất đai, nhất là thực hiện Chỉ thị số 19 - CT/TU và những vi phạm mới phát sinh; quản lý chặt chẽ quỹ đất công ích; hoàn thành các kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 17 - CT/TU ngày 27/02/2020 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 360-NQ/HU của Huyện ủy. Duy trì thường xuyên phong trào ngày “*Chủ nhật xanh*”; thực hiện hiệu quả việc phân loại rác thải tại hộ gia đình và thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, không để tồn lưu các điểm rác thải.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách năm 2024. Thực hiện tốt các biện pháp tăng thu ngân sách, tập trung vào các khoản thu lớn như thu tiền sử dụng đất, phí, lệ phí; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán năm. Chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi; tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, ưu tiên dành nguồn lực cho chi đầu tư phát triển. Kiểm soát chặt chẽ nợ đọng xây dựng cơ bản, tiếp tục thực hiện các giải pháp để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các công trình do cấp xã làm chủ đầu tư.

2. Lĩnh vực văn hóa xã hội

Huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường lớp học. Tiếp tục quan tâm xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục, thể thao. Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân số và gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính. Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận các làng quan họ theo quy định.

3. Lĩnh vực nội chính

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 153 - NQ/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông

thôn trong tình hình mới, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự nông thôn trên địa bàn. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả mô hình Tổ tự quản do hội Cựu Chiến binh làm nòng cốt. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác huấn luyện dân quân tự vệ và tuyển quân năm 2024, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao. Quản lý chặt chẽ cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn xã.

Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân và tiếp xúc đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, khiếu kiện kéo dài; chú trọng thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc tại thôn, xóm. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để chống phá Đảng, nhà nước, gây mất an ninh, trật tự ở thôn, xóm.

4. Lĩnh vực xây dựng chính quyền

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thực hiện tốt phương châm “**3 dám**”, “**3 hơn**”, “**5 rõ**”.

Lãnh đạo xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND xã; đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát theo quy định của luật; giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp.

Chỉ đạo đổi mới công tác điều hành của UBND xã và lãnh đạo UBND xã theo hướng quyết liệt, cụ thể, thiết thực, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó giúp việc. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, không để hồ sơ chậm muộn; nâng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là bộ phận một cửa xã, kiên quyết xử lý công chức không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Chỉ đạo các thôn rà soát sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước cho phù hợp với nội dung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai các khoản thu, đóng góp của nhân dân theo quy định...

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ vào Kế hoạch các ban, ngành trực thuộc UBND xã, công chức chuyên môn của xã, các thôn chủ động thực hiện; trong đó xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

2. Các ban ngành, công chức chuyên môn thuộc UBND xã, các thôn hằng tháng, giữa kỳ báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này gửi về Văn phòng UBND xã và Tài chính - Kế toán để tổng hợp báo cáo UBND xã.

3. Đề nghị các Đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ và đoàn thể nhân dân từ xã đến thôn tổ chức giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân trong quá trình

tổ chức thực hiện.

4. Giao cho Tài chính - Kế toán xã phối hợp với Văn phòng UBND xã, các ban, ngành, công chức chuyên môn và các thôn cụ thể hóa Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong chương trình công tác hàng tháng; định kỳ tổng hợp đánh giá kết quả báo cáo Chủ tịch UBND xã, để Văn phòng tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định./.

Trên đây là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của UBND xã Xuân Cẩm.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng KT-HT huyện;
- Chi cục Thống kê huyện;
- Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND xã;
- UBMTTQ xã và các đoàn thể nhân dân;
- Lưu: VT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Xuân Thủy